

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN

Số: 2634/PCBK-TTBV&PC

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử
tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm
2021, HĐND tỉnh khóa X; kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp thứ Hai,
Quốc hội khóa XV.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
- Các cử tri có kiến nghị.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Công ty Điện lực Bắc Kạn tại công văn số 7690/UBND-TH ngày 15 tháng 11 năm 2021 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X; công văn số 7708/UBND-TH ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV. Sau khi kiểm tra, xác minh Công ty Điện lực Bắc Kạn xin báo cáo như sau:

1. Kiến nghị của cử tri Phạm Tuấn Mạnh, thôn Đèo Giàng, thị trấn Phú Thông, huyện Bạch Thông đề nghị ngành điện hỗ trợ kéo đường dây và dựng cột điện từ nhà bà Nguyễn Thị Chuyên đến nhà bà Nông Thị Đẹp tại thôn Đèo Giàng, thị trấn Phú Thông (khoảng 400m, gồm 6 hộ dân) để đảm bảo an toàn cho người dân. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần và Công ty đã đến khảo sát, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

Điểm dân cư này hiện tại Điện lực Thành phố đã lập phương án đầu tư, Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai xây dựng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp vốn đầu tư. Trong khi công trình chưa được đầu tư, Công ty Điện lực Bắc Kạn đề nghị các hộ dân sử dụng điện an toàn, thay cột đỡ dây sau công tơ mục, hỏng; dây sau công tơ phải được lắp trên cột có chiều cao đảm bảo, bắt trên sứ cách điện có xà đỡ sứ, hoặc kẹp treo, kẹp hãm có bọc cao su, không mắc dây dẫn điện trên cây cối, cột tre, gỗ mục nát và thường xuyên kiểm tra, bảo quản dây sau công tơ về nhà theo quy định.

2. Kiến nghị của cử tri Nguyễn Đăng Mạnh, tổ 7, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Trạm biến áp Tổ 7 công suất thấp, thường xuyên bị nhảy áp gây mất điện, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đề nghị ngành điện thay trạm biến áp có công suất đủ lớn để khắc phục tình trạng mất điện như hiện nay.



Trả lời:

Khu vực cử tri phản ánh đang được cấp điện ổn định tại 02 trạm biến áp (Thác Giềng, Thác Giềng 1). Nguyên nhân hay mất điện là do trong tháng 10/2021 Điện lực Thành phố cắt điện có kế hoạch để sửa chữa bảo dưỡng, thay máy cắt trên đường dây (có gửi tin nhắn, lịch cắt điện đến khách hàng qua tin nhắn SMS, Zalo...); đầu tháng 11/2021 do thời tiết giao mùa, phụ tải sử dụng điện nhân dân trong khu vực có thay đổi, dẫn đến lệch pha, gây nhảy áp tô mát tại trạm biến áp Thác Giềng 1. Ngày 08/11/2021 Điện lực Thành phố Bắc Kạn đã tiến hành cân pha đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Thác Giềng 1, hiện tại trạm biến áp Thác Giềng 1 vận hành ổn định, không còn bị mất điện do nhảy áp tô mát.

3. Kiến nghị của cử tri Bàn Văn Cuối, thôn Nà Lôm, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông phản ánh: Đường dây điện đi qua thôn Nà Lôm, thôn Vàng Bó, xã Đôn Phong có một số đoạn rất thấp gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị ngành điện kiểm tra và có phương án xử lý, khắc phục.

Trả lời:

Sau khi kiểm tra xác minh, đường dây qua khu vực cử tri phản ánh thuộc khoảng cột từ vị trí 17÷19 đường dây 35kV- 372E26.1, nhánh đi trạm biến áp Nà Lôm. Đoạn đường dây thấp mà cử tri phản ánh là dây cáp viễn thông do nhà mạng Viettel quản lý, hiện cáp viễn thông đang tỳ lên mỏm đá thuộc khu đồi, vườn canh tác của các hộ dân. Công ty Điện lực Bắc Kạn đã chỉ đạo Điện lực Thành phố phối hợp với nhà mạng Viettel để xử lý khắc phục đảm bảo vận hành an toàn theo quy định.

4. Kiến nghị của cử tri Hoàng Văn Hữu, thôn Tham Không, xã Quang Phong, huyện Na Rì kiến nghị: Thôn Tham Không là thôn vùng sâu, vùng xa, kinh tế khó khăn hiện nay một số hộ dân trong thôn sử dụng cây tạm (tre, gỗ) để làm cột mắc dây kéo điện gây nguy hiểm, mất an toàn nhất là trong những ngày mưa bão. Cử tri đề nghị ngành điện quan tâm xây dựng cột điện bê tông đến các hộ dân để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời:

Hiện nay nguồn vốn đầu tư của Công ty Điện lực Bắc Kạn được bố trí hằng năm là rất hạn hẹp, do vậy để sớm đầu tư xây dựng, cấp điện an toàn ổn định cho các hộ dân sử dụng, đề nghị các hộ dân có ý kiến với chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn đầu tư cấp điện cho các hộ dân.

Theo quy định, dây sau công tơ và các phụ kiện khác đấu nối từ đầu ra áp tô mát về nhà khách hàng, thuộc tài sản và sự quản lý của khách hàng. Trong khi chưa được đầu tư công trình, Công ty Điện lực Bắc Kạn đề nghị các hộ dân sử

dụng điện an toàn, thay cột đỡ dây sau công tơ mục, hỏng; dây sau công tơ phải được lắp trên cột có chiều cao đảm bảo, bắt trên sứ cách điện có xà đỡ sứ, hoặc kẹp treo, kẹp hãm có bọc cao su, không mắc dây dẫn điện trên cây cối, cột tre, gỗ mục nát và thường xuyên kiểm tra, bảo quản dây sau công tơ về nhà theo quy định.

5. Kiến nghị của cử tri Đinh Quang Kỳ, thôn Nà Rầy, xã Quang Phong, huyện Na Rì kiến nghị: Đường điện chi nhánh của khu dân cư thôn Nà Rầy đã chôn cột xi măng, dây kéo từ tháng 5/2021, nhưng đến nay chưa lắp công tơ cho người dân sử dụng. Cử tri đề nghị sớm lắp công tơ cho người dân sử dụng.

Trả lời:

Đến thời điểm hiện tại Điện lực Na Rì đã thực hiện lắp đặt xong công tơ vào lưới điện mới được xây dựng đi qua thôn Nà Rầy để cấp điện phục vụ cho các hộ dân trong thôn.

6. Kiến nghị của cử tri Vũ Xuân Bằng, tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn đề nghị: Sắp xếp lại hệ thống dây điện tại ngõ 78, đường Đội Kỳ, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn. Hiện nay có một búi dây điện khá lớn và thấp chạm đầu người, không đảm bảo cho người dân.

Trả lời:

Búi dây điện khá lớn và thấp chạm đầu người như ý kiến của Cử tri Vũ Xuân Bằng là dây sau công tơ của các hộ dân trong ngõ 78 đường Đội Kỳ, phường Sông Cầu. Theo quy định, dây sau công tơ và các phụ kiện khác đầu nối từ đầu ra áp tô mát về nhà khách hàng, thuộc tài sản và sự quản lý của khách hàng. Để đảm bảo an toàn cũng như cấp điện gần các phụ tải nhất, năm 2016 Điện lực Thành phố đã khảo sát để đầu tư, kéo thêm nhánh rẽ vào ngõ 78 nhưng không xác định được các vị trí cột và tuyến đường dây đi qua (ngõ 78 này nằm trong quy hoạch đường) do vậy Điện lực đã không thực hiện được. Để có cơ sở triển khai đầu tư Công ty Điện lực Bắc Kạn đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với Điện lực Thành phố xác định, thống nhất vị trí trồng cột điện. Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ xem xét đầu tư xây dựng trồng thêm cột để đưa điện đến gần hộ dân nhất vào các năm tiếp theo.

Trong khi công trình chưa được đầu tư, Công ty Điện lực Bắc Kạn đề nghị các hộ dân sử dụng điện an toàn, thay cột đỡ dây sau công tơ mục, hỏng; dây sau công tơ phải được lắp trên cột có chiều cao đảm bảo, bắt trên sứ cách điện có xà đỡ sứ, hoặc kẹp treo, kẹp hãm có bọc cao su, không mắc dây dẫn điện trên cây cối, cột tre, gỗ mục nát và thường xuyên kiểm tra, bảo quản dây sau công tơ về nhà theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Công ty Điện lực Bắc Kạn theo nội dung văn bản số 7690/UBND-TH ngày 15 tháng 11 năm 2021; số 7708/UBND-TH ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn, đồng thời trả lời đề cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, TTBV&PC(09b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngô Văn Gia